

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

**thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024
của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 01 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)*

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch COVID-19 còn tác động kéo dài. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và dải Gaza còn diễn biến phức tạp, khó dự báo. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Do đó, công tác văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch phải chủ động, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt trong việc tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc của xã hội; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024 góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác hội nhập kinh tế của đất nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2024 thông qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

**A. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC NĂM 2024:**

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc

tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;

- Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; quyết tâm tạo bước đột phá trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Ngành; Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035;

- Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền. Có chính sách thu hút, huy động nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động và sáng tạo văn hoá. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia và một số thương hiệu sản phẩm văn hóa quốc gia; tăng cường xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

- Tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao bảo đảm Nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý và tổ chức lễ hội; trước mắt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và hoàn thiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Chủ động tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của Ngành; ký kết, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch theo chương trình công tác năm 2024.

- Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; đầu tư, nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận với thành tích của châu lục và thế giới. Chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế năm 2024 như vòng loại Olympic 2024; Thế vận hội Olympic tại Paris năm 2024.

- Đổi mới về nội dung và phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch. Tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kích cầu du lịch để thu hút du lịch quốc tế; đa dạng hóa việc khai thác các thị trường khách du lịch quốc tế. Tăng cường truyền thông, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách mở cửa, yêu cầu đối với khách quốc tế đến Việt Nam.

II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG VỤ:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, Chương trình hành động của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

1.2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực VH-TTDL thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2024 và các văn bản, đề án trong chương trình công tác năm 2024 đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng phê duyệt đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; chấm dứt tình trạng chậm trễ ban hành và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và các văn bản hướng dẫn.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành bảo đảm tính thượng tôn pháp Luật, nhất là các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định, Nghị quyết được Chính phủ thông qua trong năm 2023, có hiệu lực trong năm 2024 và các năm tiếp theo cũng như thực hiện đầy đủ các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính.

1.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ và hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề cao trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là công tác nêu gương của người đứng đầu. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân

chủ ở cơ sở.

1.4. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các ngày Lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024.

1.5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trọng tâm là các lĩnh vực: lễ hội, di sản văn hóa, quyền tác giả, quyền liên quan, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, thể thao.

2. Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và Danh mục các văn bản, đề án năm 2024 dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bảo đảm tiến độ, chất lượng.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ về thực hiện các văn bản, đề án theo Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, báo cáo hàng tháng, hàng quý và cả năm về thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

5. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thanh tra hành chính, thành tra quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công và phòng, chống tham nhũng, nhất là thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành từ Trung ương tới địa phương.

- Thường trực số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân; thường trực tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng khi được giao. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

III. THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CỦA NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

1. Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

1.1. Trình ban hành văn bản triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2024 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

1.2. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước bổ sung năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do Bộ trực tiếp quản lý; tình hình thực hiện của các địa phương sử dụng ngân sách các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ chủ trì; tình hình triển khai các Quy hoạch của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tình hình thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp, các đơn vị, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, đón Tết Nguyên đán 2024 phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng đơn vị, từng cấp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản Nhà nước.

2. Các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ có trách nhiệm khẩn trương triển khai từ khi kế hoạch được giao; thực hiện công khai ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước Trung ương cấp thông qua nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương triển khai thực hiện ngay sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các nội dung triển khai thực hiện năm 2024 theo kế hoạch Nhà nước giao. Theo đó, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, dự án các Chương trình, làm rõ trách nhiệm của đơn vị thụ hưởng ngân sách để đảm bảo đúng quy trình, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.

IV. VỀ DU LỊCH:

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các dịp cao điểm khách du lịch.

- Đẩy mạnh liên kết nội vùng, liên kết vùng, liên kết quốc gia và liên kết quốc tế trong phát triển du lịch. Phân đầu đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch ước đạt 850 nghìn tỷ đồng.

- Tổng kết thi hành Luật Du lịch 2017; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ chức trao giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2024; hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch.

- Xây dựng: Chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Xây dựng tiêu chí đánh giá, triển khai hệ thống xếp hạng về

tăng trưởng xanh cho các điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch ở Việt Nam; Đề án thành lập văn phòng xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm; Kế hoạch triển khai các chiến dịch Marketing du lịch theo chủ đề...

- Tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN, Hội chợ Travex 2024 và các hội chợ du lịch quốc tế lớn trong năm 2024.

- Phối hợp tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024 tại tỉnh Điện Biên; tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.

V. VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO:

Cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tập trung triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Phối hợp tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13; Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; các hội thi, giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia năm 2024.

- củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao; phát triển thể thao chuyên nghiệp toàn diện, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm và bước đi phù hợp. Đạt thành tích tốt tại Olympic Paris 2024, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMG6) tại Thái Lan và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới năm 2024.

- Phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thể thao trong hệ thống quốc gia theo quy định.

VI. VỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH:

- Chú trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm. Phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến để xây dựng con người, gia đình, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

- Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, khai thác di sản, từng bước giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, phát triển. Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật di sản văn hóa (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Tổng kết các mô hình tiêu biểu về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở. Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

- Tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Thư viện. Tiếp tục Triển khai thực

hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, chương trình chuyển đổi số ngành thư viện, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin.

- Triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu, hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm phát triển điện ảnh theo hướng sản phẩm công nghiệp văn hóa”. Hoàn thiện Đề án “Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến”; Đề án “Xây dựng hệ thống số hóa dữ liệu phòng vé tại Việt Nam” (chuyển đổi số ngành điện ảnh).

- Xây dựng: Đề án số hóa hệ thống quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn; Đề án đầu tư quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; Đề án Dân nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp; trại sáng tác cho các tác giả viết kịch bản văn học.

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật. Tổ chức các cuộc thi, triển lãm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Xây dựng Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác. Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tổ chức các Tuần/Ngày văn hóa, du lịch Việt Nam tại nước ngoài, các chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao: Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Campuchia, Slovenia, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Ấn Độ; Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga, Kazakhstan, Ả-rập Xê-út, Mông Cổ; Lễ hội văn hóa - du lịch Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc...

- Tổ chức các sự kiện: Chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” nhân dịp Tết Nguyên đán; “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4); Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” (18 - 23/11); phấn đấu đón 500.000 lượt khách tham quan và tham gia sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. Phối hợp triển khai Đề án khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Phát triển nghệ thuật ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ VH-TT-DL. Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình trong việc bồi dưỡng, xây dựng đạo đức, nhân cách con người; triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến

lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xây dựng Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình; Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác gia đình (sửa đổi).

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình hành động này và Kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024; Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và theo phân cấp quản lý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong ngành, lĩnh vực, địa bàn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động này hàng tháng, hàng quý gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính **trước ngày 20 hàng tháng, ngày 15 tháng cuối quý** và đánh giá, báo cáo hàng năm trước ngày 10/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tại các phiên họp thường kỳ. Chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2024; kịp thời báo cáo Bộ trưởng theo quy định.

3. Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí của ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chương trình hành động./.